

เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ: พระราชบัญญัติการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ
ค.ศ. 2022 และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
สุขภาพทางเพศ



พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 จะมีผลบังคับใช้ เป็นสองวาระด้วยกัน:

- วาระที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2022
- วาระที่ 2 - 1 ธันวาคม 2023

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ฉันยังต้องแสดงใบรับรองการตรวจสุขภาพและเข้ารับการตรวจทุก 3 เดือนเพื่อทำงานหรือไม่?

คำตอบ: ไม่จำเป็น การตรวจภาคบังคับสิ้นสุดลงในรัฐวิกตอเรีย ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 ซึ่งหมายความว่าคนทำงานบริการจะไม่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทางเพศหรือแสดงใบตรวจสุขภาพทุก ๆ 3 เดือนอีกต่อไป

- มาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ยกเลิกมาตรา 20A ของพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ.1994 ซึ่งหมายความว่าตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 (วาระที่ 1) การตรวจภาคบังคับไม่ได้เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับคนทำงานบริการอีกต่อไป และคนทำงานบริการไม่จำเป็นต้องแสดงใบตรวจสุขภาพทางเพศทุก 3 เดือน
- สำหรับคนทำงานบริการ ร่างกายของเราก็คือธุรกิจของเรา การตรวจและการดูแลรักษาสุขภาพเป็นประจำ รวมถึงการปฏิบัติเพื่อลดอันตรายและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการติดหรือแพร่ STI หรือ BBV ได้อย่างมาก
- คนทำงานบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศของเราอยู่แล้ว! งานวิจัยพบว่าการตรวจภาคบังคับไม่ได้ผล มีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นการตอกย้ำแนวคิดที่ว่าคนทำงานบริการเป็นพาหะนำโรค

คำถาม: การทำงานขณะที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือไวรัสที่เกิดจากเลือด (BBV) อย่าง HIV ยังคงเป็นถือเป็นอาชญากรรมใช่หรือไม่?

คำตอบ: ไม่ใช่ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 การทำงานขณะที่มี STI หรือ BBV จะไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนี้จะยุติการทำให้การติดเชื้อ HIV คืออาชญากรรมสำหรับคนทำงานบริการในรัฐวิกตอเรีย

- มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ได้ยกเลิกมาตรา 19 และ 20 ของพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ.1994 นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม (วาระที่ 1) จะไม่ถือเป็นความผิดอีกต่อไปสำหรับคนทำงานบริการที่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือไวรัสในเลือด ซึ่งหมายความว่าคนทำงานบริการที่ใช้ชีวิตและทำงานอยู่กับ HIV จะไม่ตกเป็นอาชญากรอีกต่อไป

- การทำให้งานบริการ HIV และ BBV และ STI อื่น ๆ เป็นอาชญากรรม ใช้หลักการเหมารวม แทนที่จะมองตามข้อเท็จจริง การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดก็ตามที่มี STI หรือ BBV เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และสร้างอุปสรรคในการเข้ารับการตรวจและการรักษา กรุณาดู Red Book ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลของ STI และ BBV ที่จัดทำโดยและเพื่อคนทำงานบริการโดย Scarlet Alliance เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนทำงานบริการที่ติดเชื้อ HIV หรือ STI หรือ BBV อื่น ๆ

คำถาม: การไม่สวมถุงยางอนามัยในเวลาทำงานถือเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่?

คำตอบ: การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายไม่ได้ครอบคลุมข้อกฎหมายทั้งหมด ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอย่างไร และกฎหมายจะตีความและบังคับใช้อย่างไร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม (วาระที่ 1) จะไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไปสำหรับคนทำงานบริการที่มีส่วนในการให้บริการโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย อย่างไรก็ตาม เจ้าของธุรกิจ รวมถึงคนทำงานบริการส่วนตัว ยังคงถูกกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023 (วาระที่ 2)

- มาตรา 8 ของ พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ยกเลิกมาตรา 18A ของพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถือเป็นความผิดหากคนทำงานบริการหรือลูกค้าไม่ยอมใช้แนวปฏิบัติที่มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น กฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม (วาระที่ 1) และจะไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไปสำหรับคนทำงานบริการที่ให้บริการโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรือเครื่องป้องกันอื่น ๆ
- ภายใต้การลดทอนความเป็นอาชญากรรม คนทำงานบริการจะสามารถเลือกให้บริการโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงส่วนบุคคล คนทำงานบริการและเจ้าของธุรกิจยังคงต้องปฏิบัติตามหลักของระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน
- จนกว่าจะถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023 (วาระที่ 2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาพ ค.ศ. 2008 จะยังคงมีผลบังคับใช้ ซึ่งหมายความว่า แม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดทางอาญาสำหรับคนทำงานบริการ แต่ยังคงเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับเจ้าของสถานบริการและบริษัทตัวแทนจัดให้บริการนอกสถานที่ในการดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าคนทำงานบริการและลูกค้าใช้ถุงยางอนามัยในที่ทำงาน ซึ่งเหมือนกันกับคนทำงานบริการอิสระ/ส่วนตัว
- ปัจจุบันคนทำงานบริการอิสระและส่วนตัว จัดอยู่ในประเภท "เจ้าของ-ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการยกเว้น" ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 และกำหนดเป็นสถานบริการหรือบริษัทตัวแทน ซึ่งหมายความว่าในฐานะเจ้าของ-ผู้ประกอบการ คนทำงานบริการอิสระและส่วนตัวจะยังคงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาพ ค.ศ. 2008 จนถึงวาระที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2023 นั่นคือคนทำงานบริการส่วนตัวจะต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยในที่ทำงาน ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามข้อกำหนด หน่วยงาน Partner Notification and Support Unit อาจตรวจสอบและให้ความรู้และช่วยให้มีความเข้าใจในข้อกำหนดเหล่านี้ ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก อาจมีโทษตามคำสั่งศาลหรือโดนปรับ
- ขณะที่บทบัญญัติเฉพาะของธุรกิจงานบริการในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาพ ค.ศ. 2008 ยังมีผลบังคับใช้ (จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตก็ยังคงสามารถ

เข้าไปในสถานที่ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นสถานบริการหรือบริษัทตัวแทนจัดให้บริการนอกสถานที่/ สถานที่ทำงานส่วนตัว/อิสระ เพื่อติดตามว่ามี การปฏิบัติตามหรือสืบสวนการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ

- ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 (วาระที่ 2) ข้อบังคับสำหรับสถานบริการและบริษัทตัวแทนจัดให้บริการนอกสถานที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาพะ ค.ศ. 2008 จะถูกยกเลิก ซึ่งระบุว่าเจ้าของธุรกิจต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ถุงยางอนามัย หลังจากวันนี้ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ถุงยางอนามัยในที่ทำงานจะไม่ใช่ข้อกำหนดทางกฎหมายอีกต่อไปสำหรับเจ้าของสถานบริการ บริษัทตัวแทนจัดให้บริการนอกสถานที่และคนทำงานบริการอิสระ/ส่วนตัว ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาพะ อย่างไรก็ตาม การใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ภาระหน้าที่ในการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานจะยังคงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2004

ข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศสำหรับคนทำงานบริการ

คำถาม: ฉันมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือไวรัสในเลือด (BBV) หรือไม่?

คำตอบ: ใครก็ตามที่มีกิจกรรมทางเพศถือว่ามีความเสี่ยง แต่คนทำงานบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการที่ปลอดภัยและป้องกันตนเองจาก STI ได้ดีกว่าผู้อื่น และการให้บริการที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราทำ

- งานวิจัยแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าคนทำงานบริการมีอัตราของ STI และ BBV เท่ากันหรือต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ทำงานบริการ เนื่องจากเรามีการป้องกันในที่ทำงาน เช่น การใช้ถุงยางอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และเข้ารับการตรวจสุขภาพและเข้าถึงการรักษาเป็นประจำเมื่อจำเป็น

คำถาม: STI และ BBV ใดบ้างที่ฉันต้องระวัง?

คำตอบ: การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ STI ได้แก่ หนองในเทียม หนองในเทียม และ HPV, เริม (แผลเย็น) หนองใน ซิฟิลิส ไวรัสที่เกิดจากเลือดหรือ BBV ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซี และ HIV

- เมื่อไม่นานมานี้อัตราการเกิด หนองในเทียม และ หนองใน เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องปฏิบัติตามกลยุทธ์ในการป้องกัน เช่น การใช้ ถุงยางอนามัย และ ดำเนินการตรวจสอบลูกค้า ให้ตรวจอย่างสม่ำเสมอและเข้ารับการรักษาก่อนเป็นประจำ
- ความสำเร็จของคนทำงานบริการในการทำให้การแพร่เชื้อ STI และ BBV อยู่ในระดับต่ำ และอัตราการเข้ารับการตรวจและการรักษาสุขภาพทางเพศที่สูงเป็นผลมาจากภาวะผู้นำและการดำเนินการอย่างรวดเร็วของคนทำงานบริการ ด้วยการเรียกร้องในปี 1980 ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV/AIDS ได้จัดระเบียบและผลักดันโครงการป้องกันและรักษา HIV/AIDS อย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการรวม 'แนวทางการมีส่วนร่วม' ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มเพื่อนร่วมงานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ สิ่งนี้ทำให้

องค์กรในชุมชนระดับเดียวกันสามารถเป็นผู้นำ ออกแบบ และนำเสนอโปรแกรมความรู้และการป้องกันเมื่อต้องรับมือกับ HIV /AIDS

คำถาม: เพราะเหตุใดการตรวจและการรักษาเป็นประจำจึงมีความสำคัญ?

คำตอบ: เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลดอันตรายของเรา

- การตรวจบ่อยเพียงใดนั้นควรมีการปรึกษากับแพทย์หรือพยาบาลของคุณเพื่อพิจารณาว่าสิ่งใดเหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคน เพื่อเป็นการแนะนำ คุณสามารถดูเวลาที่ควรตรวจได้ [ที่นี่](#)
- ความถี่ในการตรวจควรเป็นไปตามประเภทของงานบริการที่คุณทำ บริการที่คุณให้ รวมทั้งความเสี่ยง และอาการที่อาจเกิดขึ้น
- สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าไม่จำเป็นต้องทำการตรวจทั้งหมดพร้อมกัน

กรุณาไปที่ [ลิงก์นี้](#) เพื่อค้นหาบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือติดต่อ Vixen เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับ [ลิงก์] หากคุณติด STI หรือ BBV มีทางเลือกการรักษาให้เลือก

หากคุณเป็นพนักงานบริการที่อาศัยและทำงานร่วมกับ BBV หรือติดเชื้อ STI ทาง [Red Book](#) จะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ STI และ BBV แต่ละรายการ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและทางเลือกในการรักษา

คำถาม: ฉันควรใช้อุปกรณ์การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่า (SST) ในที่ทำงานใช่หรือไม่?

คำตอบ: มีหลายตัวเลือกให้เลือก ดังนั้นคุณควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ถุงยางอนามัยและแผ่นยางอนามัยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเราในการปกป้องเราจากการติดเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือไวรัสที่เกิดจากเลือด (BBV)

- SST ที่ใช้บ่อยที่สุดคือ [ถุงยางอนามัย](#) เนื่องจากช่วยป้องกันการแลกเปลี่ยนของเหลวในร่างกายระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ถุงยางอนามัยสามารถหลุดออกหรือฉีกขาดได้ ดังนั้นการใช้ถุงยางอนามัยที่พอดีกับองคชาตจึงเป็นสิ่งสำคัญ และหากเป็นไปได้ ให้ตรวจดูในระหว่างการทำกิจกรรมว่าถุงยางอนามัยยังมีสภาพดีอยู่ เพื่อลดการแตกของถุงยางอนามัย ควรใช้สารหล่อลื่นแบบน้ำและ/หรือสารหล่อลื่นแบบซิลิโคน การใช้สารหล่อลื่นที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบหลักกับถุงยางอนามัยแบบลาเท็กซ์จะทำให้ถุงยางเสียหายและทำให้ถุงยางแตกได้ หากถุงยางอนามัยหลุดออกหรือแตก ให้ปรึกษาคลินิกสุขภาพทางเพศในพื้นที่ของคุณเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาหรือรับการตรวจสุขภาพทางเพศ คุณสามารถเข้าถึงคู่มือนี้เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำหากถุงยางอนามัยแตกได้ [ที่นี่](#).
- พนักงานบริการบางคนชอบใช้ [ถุงยางอนามัยภายใน](#) (ถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิง หรือ Femidom) และถุงยางเหล่านี้ทำงานเหมือนถุงยางอนามัยทั่วไปแต่สวมใส่ภายใน ขออย่าว่าสิ่งเหล่านี้ต้องการสารหล่อลื่นจำนวนมากที่ด้านในของถุงยางอนามัยภายในเพื่อป้องกันการแตก

- แผ่นยางอนามัยเป็นแผ่นยางสีเหลี่ยมที่บางมากและสามารถปรุงแต่งกลิ่นรสได้ ใช้สำหรับป้องกันที่ช่องคลอด ทวาร และช่องปาก และใช้โดยการยึดแผ่นยางเหนือบริเวณอวัยวะเพศและยึดให้เข้าที่

โปรดจำไว้ว่า มีหลายวิธีในการจัดการความเสี่ยง และขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอย่างไร ซึ่งอาจไม่ได้ใช้ SST ใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น หากคุณดำเนินการหรือพบว่าตัวเองให้บริการแบบ "ธรรมชาติ" หรือไม่มีการป้องกัน มีวิธีต่าง ๆ ที่ลดความเสี่ยงได้ โปรดไปที่ลิงก์

คำถาม: 'การตรวจลูกค้' คืออะไรและต้องทำอะไรในที่ทำงาน?

คำตอบ: การตรวจลูกค้อาจดูแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานที่ไหนและอย่างไร แต่โดยสรุปแล้วคือมีการการตรวจสอบบริเวณอวัยวะเพศของลูกค้ รวมถึงกันและปาก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีร่องรอยอาการของ STI ที่มองเห็นได้

- เมื่ออยู่ในที่ทำงาน 'การตรวจลูกค้' สามารถเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การลดอันตรายของคุณได้ เช่น การตรวจหาผิวหนังที่แตก แผลเป็น แผล หรือการหลังที่ "ผิปกติ"
- ในสถานบริการบางแห่ง อาจมีการแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการตรวจสุขภาพ หรือคุณอาจเรียนรู้จากคนทำงานคนอื่น ๆ คุณอาจสอนตัวเองขณะทำงานหรือติดต่อ Vixen [ลิงก์] Red Book เป็นแหล่งข้อมูลแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ครอบคลุมข้อมูลว่าจะต้องดูที่ตำแหน่งใด ภาพตัวอย่างของสิ่งที่ควรมองหา และวิธีรู้ดูเอาของเหลวจากองคชาติ
- มีหลายวิธีที่ได้ผลหากคุณสงสัยว่าลูกค้ติด STI (คุณไม่จำเป็นต้องยกเลิกการทำงาน) ตัวอย่างเช่น การนำเสนอบริการอื่น เช่น 'การโซวี' หรือการใช้มือสำเร็จความใคร่ ดู Red Book สำหรับไอเดียเพิ่มเติม

คุณอาจต้องการพิจารณาแผนปฏิบัติการหากคุณคิดว่าลูกค้มี STI ตัวอย่างเช่น ในสถานบริการทางเพศหรือสถานอาบน้ำอบนวด คุณอาจต้องคิดถึงศักยภาพของเพื่อนร่วมงานที่เชื่อถือได้ที่ดำเนินการตรวจสอบครั้งที่สอง และฝ่ายบริหารจะสนับสนุนคุณหรือไม่ หากคุณต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง

คำถาม: PrEP และ PEP คืออะไร และฉันมีสิทธิใช้หรือไม่?

คำตอบ: การป้องกันโรคก่อนการสัมผัส (Pre-Exposure Prophylaxis - PrEP) เป็นยาต้านไวรัสที่ผู้ไม่ได้ติดเชื้อ HIV ใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เวลาที่สัมผัสกับเชื้อ ส่วน PEP มีไว้สำหรับผู้ที่ไม่ติดเชื้อ HIV ที่อาจมีการสัมผัสเชื้อ HIV การสัมผัสเชื้อ HIV ในสถานบริการไม่ได้เป็นเหตุให้ต้องได้รับยา PEP แพทย์หรือพยาบาลจะทำการประเมินว่าคุณควรได้รับยา PEP หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PrEP และ PEP โปรดดูที่ Scarlet Alliance Red Book

- การป้องกัน HIV มีมานานแล้วและสามารถป้องกันได้ทั้งด้วยการป้องกันก่อนการสัมผัส (PrEP) และการป้องกันโรคภายหลังการสัมผัสเชื้อ (PEP) อย่างถูกต้อง
- PrEP ต้องได้รับก่อนมีโอกาสติดเชื้อ HIV และต้องรับประทานตามความจำเป็น (ปัจจุบันแนะนำเฉพาะผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเท่านั้น) หรือรับประทานเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง

- แนะนำให้ใช้ PrEP เป็นประจำทุกวันเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการป้องกัน HIV สำหรับทุกคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เช่น ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) คนข้ามเพศ ผู้ที่ชอบเพศตรงข้าม และผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV
- PEP เป็นยารักษาโรค HIV ระยะสั้น ซึ่งหากรับประทานภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการสัมผัสเชื้อ HIV สามารถลดโอกาสการติดเชื้อ HIV ได้อย่างมาก

แหล่งข้อมูล

[การลิงก์ไปยังเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ [DJCS DH](#) และ [VEOHRC](#)]

[[การลิงก์ไปยังเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ Vixen อื่นๆ](#)]

การไฮไลท์/[เชื่อมโยงไปยังบริการ/ผู้ติดต่อของ](#) Vixen